

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติดังนี้</p> <p>1.หลักการร่าง พรบ.ยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่ ก.สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง สนง.คก.กฤษฎีกาตรวจ (สคก.)พิจารณา แล้วส่งให้ คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป</p> <p>2.ให้ สธ.รับข้อสังเกตของรองนายกฯ (นายวิษณุ เครืองาม) ไปพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>1.แก้ไขนิยามศัพท์คำว่า “ผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนโบราณ” ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์</p> <p>2.เพิ่มเติมนิยามศัพท์คำว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต”</p> <p>3.ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การจัดเก็บค่าขึ้นบัญชี และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ</p> <p>4.ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต</p> <p>5.ให้ รมต.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การจัดเก็บค่าขึ้นบัญชี ค่าใช้จ่าย การศึกษาวิจัยยา และแก้ไข/ยกเลิกมาตรฐานสำหรับการผลิต ขาย นำเข้า ยา โดยให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม</p> <p>6.ให้ อย.นำค่าขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอมาบริหารจัดการให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>7.ผู้รับอนุญาตต้องยื่นเอกสารการได้มาซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรประกอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา</p> <p>8.ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยามีอายุห้าปีนับแต่วันที่ยื่นขึ้นทะเบียน</p> <p>9.ให้ รมต.โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยามีอำนาจสั่งทบทวนทะเบียนตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว</p> <p>10.กำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยา และผู้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>11.อัตราค่าธรรมเนียมท้าย พรบ.</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	12.คำขออนุญาต คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ยื่นก่อน พรบ.นี้ใช้บังคับให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิม 13.กำหนดวันสิ้นอายุของใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน พรบ.นี้มีผลใช้บังคับ
2.เรื่อง สรุปมติการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561	<p>กรม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561</p> <p>สรุปสาระสำคัญดังนี้</p> <p>1.คก.เร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 เสนอให้นำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม เพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เงินโครงการฯ เป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงไฟฟ้า และปรับเปลี่ยนชื่อ เป็น มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ปรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขราคา มอบหมายคณะกรรมการจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) พิจารณาความเหมาะสมของราคาขั้นต่ำในการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร</p> <p>2.มาตรการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 20 เพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (บี 7) จากเป็นร้อยละ 6.8 - 7.0 มอบหมายให้ ก.พลังงาน (พน.) หาแนวทางส่งเสริมและมาตรการจูงใจ</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ (เฉพาะกิจ) อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน และอนุกรรมการ รวม 17 ท่าน</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000